



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

15 กันยายน 2558 หน้า 10

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบคุณที่รัฐบาล
ผลักดันพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
ให้เป็นจริง เพราะเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้
เกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารยางพารา
ของประเทศมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดสรรเงินจาก

“กยท.” พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

“กองทุนพัฒนายางพารา” มาดูแลสวัสดิการเกษตรกร จากยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยตั้งเป้า
ชาวสวนยางถึงร้อยละ 7 และดูแลองค์กรเกษตรกร เบื้องต้นไว้ที่ 50 : 50 คือส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ
อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี ร้อยละ 50 และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อีก
“กยท.จะเป็นความหวังใหม่ที่จะทำให้เกษตรกร-อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเปลี่ยนโฉมไปจากเดิม จาก 80 ส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ ใช้ภายในประเทศ
ที่เคยส่งออกวัตถุดิบ จะพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 20 เท่านั้น” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว.



ไทยบริษั

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

15 กันยายน 2558 หน้า 8

เรียกให้ทดแทนรับยาง

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ทาง กยท.ได้เชิญบริษัท ไชนา ให้หนาน รัมเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือร่วมกับกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยางเพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยางพาราที่บริษัท ไชนา ให้หนานฯ ทำไว้กับรัฐบาล ปริมาณ 208,000 ตัน ซึ่งสัญญาการจ่ายเงินและรับมอบจะสิ้นสุดในวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ โดยบริษัท ไชนา ให้หนานฯได้รับมอบยางพาราไปแล้ว 18,200 ตัน วงเงิน 822 ล้านบาท และจ่ายแอล/ซี จำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินที่จ่ายค่ายางพารา 1,000 ล้านบาท รวมปริมาณยางพารา 23,000 ตัน แต่ตามสัญญาบริษัท ไชนา ให้หนานฯ ต้องรับมอบยางพาราทั้งหมดภายในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ฉะนั้นจึงเหลือยางพาราที่ยังไม่จ่ายเงินตามสัญญา 185,000 ตัน หากทางบริษัท ไชนา ให้หนานฯ ไม่มารับยางพาราจะต้องถูกปรับเพราะผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งต้องปรับไปจนกว่าจะมีการจัดการยางพาราได้หมด

อย่างไรก็ตาม หากในวันที่ 16 ก.ย. บริษัท ไชนา ให้หนานฯ มาหารือและตกลงกันอย่างเป็นทางการ ก็จะให้ออกาสกับบริษัท ไชนา ให้หนานฯ วางแอล/ซี ล่วงหน้าให้ครบตามจำนวนยางที่จะส่งมอบภายใน 21 ก.ย.ก่อนหมดสัญญา หรือจะขยายเวลาส่งมอบเพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ขอเพียงให้ตัวแทนจากบริษัท ไชนา ให้หนานฯ ตัวจริงมา ไม่ต้องผ่านนายหน้าคือ บริษัท เอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด จำกัด.

15 กันยายน 2558 หน้า 6

กยท.ถูกให้หนานเลี้ยงปรับ40ล้าน/เดือน

กยท. เรียกให้หนาน ถก สัญญาซื้อขายยาง 2.08 แสนตัน ระบุ ไม่รับมอบต้องเข้าเงื่อนไขปรับหลัง 21 ก.ย.นี้จบระยะเวลาส่งมอบ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ย.2558 กยท.จะเชิญบริษัท ไซน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือร่วมกับกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยาง(อสย.) เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยางพาราที่บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ทำไว้กับรัฐบาลปริมาณ 2.08 แสนตันที่จะสิ้นสุดสัญญาการจ่ายเงินและรับมอบในวันที่ 21 ก.ย.2558 ซึ่ง บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ได้สั่งจ่ายเงินแล้วรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับการส่งมอบยาง 2.3 หมื่นตัน ในจำนวนนี้มีการส่งมอบจริง 1.82 หมื่นตัน

อย่างไรก็ตาม สัญญาบริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ต้องรับมอบยางพาราภายในวันที่ 21

ก.ย.นี้ทั้งหมด 2.08 แสนตัน จึงเหลือยางพาราที่ยังไม่จ่ายเงินตามสัญญา ประมาณ 1.85 แสนตัน คณะผู้บริหารสัญญาซื้อขายยางพาราของไทย จึงได้หารือกันเพื่อหามาตรการรับมือหากบริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ไม่มารับยางพารา จะต้องมีการเปรียบเทียบปรับในกรณีผิดสัญญาซื้อขาย

ดังนี้คือ 1.ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระและส่งมอบวงเงิน 6.6 ดอลลาร์/ตัน/เดือน ของจำนวนยางพาราที่เหลือ(1.85 แสนตัน)หรือปรับประมาณ 40 ล้านบาท/เดือน

2.ค่าเช่าโกดัง 14.8 ล้านบาท/เดือน 2.ค่าประกันภัย 44 ล้านบาท/ปีและ 4.อื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมสภาพของยางพารา ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าเสียโอกาสของยางพาราไทย เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขการปรับคู่กรณีของไทยหาก 21 ก.ย.นี้บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ไม่ทำตามสัญญา จะมีการปรับย้อนหลังตั้งแต่วันทำสัญญา คือ 10 เดือนย้อนหลัง และ จนกว่าจะมีการจัดการยางพาราได้หมด

อย่างไรก็ตามหากในวันที่ 16 ก.ย. บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ มาหารือและตกลงกันอย่างเป็นทางการก็จะให้โอกาสกับ บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ วางแอล/ซี ล่วงหน้าให้ครบตามจำนวนยางที่จะส่งมอบ ภายใน 21 ก.ย.ก่อนหมดสัญญาหรือ จะเจรจาเพื่อขยายเวลาส่งมอบเพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ขอเพียงให้ตัวแทนจาก บริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ตัวจริงมา ไม่ต้องผ่านนายหน้า คือ บริษัท เอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด จำกัด

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่าหลังการหารือแล้วเสร็จจะนำเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องสัญญายางพาราระหว่างไทยกับจีน โดย พล.อ.ฉัตรชัย ได้สอบถามถึงแนวทางหากบริษัท ไซน่า ให้หนานฯ ไม่มารับมอบหรือผิดสัญญาว่า กยท.จะหาทางออกอย่างไร



ไทยยาง

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

15 กันยายน 2558 หน้า 8

ข่าวสั้น โครงการชั่งตวงวัด

เร่งตีทะเบียน: นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ว่า กยท.ได้เร่งเตรียมเสนอออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จเรียบร้อยภายในเร็วๆ นี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อย นอกจากจะได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็นกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทำให้มีฐานข้อมูลสำหรับใช้บริหารจัดการพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอย่างพาราอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาด้วย.



กยท. เตรียมออกประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเร็วๆ นี้ เปิดทางให้บริหารจัดการ-พัฒนาธุรกิจยางด้วยตัวเอง เชื่อชาวสวนยางได้อานิสงส์ทั่วหน้า

- ThaiPR.net 14 ก.ย. 2558

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

กยท. เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางให้เรียบร้อยเร็วๆ นี้ เปิดทางให้เกษตรกรบริหารจัดการ-พัฒนาธุรกิจยางให้เข้มแข็งด้วยตัวเอง เชื่อมั่นขึ้นทะเบียนแล้ว ชาวสวนยางได้อานิสงส์ทั่วหน้า

นายวิระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (**กยท.**) กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาคการเกษตรไทย ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการทำงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้การยางแห่งประเทศไทย (**กยท.**) เร่งจัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการยางพาราของประเทศ โดยการขึ้นทะเบียนนี้ จะทำให้เกิดการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากภาคการเกษตร มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ชาวสวนยาง เพื่อมาบริหารร่วมกับทุกภาคส่วนในรูปของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดบริหาร **กยท.**) จึงให้ **กยท.** เร่งเตรียมเสนอออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จเรียบร้อยภายในเร็วๆ นี้

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างเพื่อนำเสนอเป็นประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ โดยจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาร่วมให้ความคิดเห็น เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็นกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทำให้มีฐานข้อมูลยางพารา สำหรับใช้บริหารจัดการพร้อมทั้งวางแผนพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วย



- 2 -

นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ประโยชน์ในการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนตามกฎหมาย ทั้งด้านการประกอบอาชีพสวนยาง การทำอาชีพเสริม การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอีกมากมาย เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ วิชาการ ส่วนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ การรวบรวมผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การตลาด และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าภายในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกษตรกร รวมถึงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านการตลาด การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกร การสร้างแรงจูงใจให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาทางพาราได้ และชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกัน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน



15 กันยายน 2558 หน้า 10

เปิดแผนพัฒนาทาง ลุย 4 ช่องทางหลัก สร้างเชื่อมั่นราคา

● บอร์ด กยท.เปิดแผนพัฒนาทางพาราไทยเตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการใช้ในประเทศ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยางล้อ ดึงผู้เกี่ยวข้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมันสร้างเสถียรภาพราคาได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาทางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1. จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2. เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ ยานยนต์ และ 4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวน

ยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้ชาวสวนยางด้วย

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ด้วย เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้

“สำหรับการส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปให้หลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้เช่น ยางล้อ ยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน” นายสมชายกล่าวและว่า

นอกจากนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยางมีราคาถูกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัวหรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

15 กันยายน 2558 หน้า 12

ลุยพัฒนาศูนย์เรียนรู้สกาย.บ้านเขาชก

ชลบุรีเดินทางพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชกจำกัด ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ซีจุดเด่น การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตยางแท่ง STR 20 สร้างผลกำไรให้สหกรณ์ฯ อย่างมั่นคง

ชลบุรี : นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสหกรณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการให้ผู้สนใจธุรกิจสหกรณ์ และพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด

นายประทีป กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการตามวิถีสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพื่อให้พัฒนาสหกรณ์เป้า

หมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์แก่กลุ่มบุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด เป็นหนึ่งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการบริหาร จึงได้มีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

ด้าน นายธวัชชัย สุระประเสริฐ วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด มีการบริหารที่ประสบความสำเร็จขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจการผลิตยางแท่ง STR 20 ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรให้กับสหกรณ์ เพราะ

มีกำลังผลิตสูงถึง 30,000 ตัน/ปี ถือเป็นแหล่งรวมรวบรวมผลผลิตหลักของเกษตรกร สร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นธรรมแก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งธุรกิจแปรรูป สหกรณ์ฯ จะรับซื้อเศษยางจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนพ่อค้าเพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

“สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจรวมกันชาย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นซึ่งสมาชิกร้อยละ 95 ที่ร่วมทำธุรกิจยางแผ่นกับสหกรณ์ฯ และธุรกิจรวบรวมน้ำยาง สหกรณ์ฯ รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกส่งโรงงาน จะรับซื้อน้ำยางทุกวันจันทร์-วันเสาร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากสมาชิก เพราะสหกรณ์ฯ จะได้อำนาจบริหารจัดการจากโรงงานน้ำยาง”

15 กันยายน 2558 หน้า 23

สจล.เกินหน้าเป็นผู้นำเกษตรกรรมยุคใหม่ เต็มองค์ความรู้-เข้าถึงเทคโนโลยีสู่คุณภาพชีวิต

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ด้วยปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ภาคการเกษตรจึงมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หากมองในแง่ของการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางเกษตรอย่างหลากหลาย อาทิ การผลิตยางพาราเพื่อป้อนอุตสาหกรรมยาง การผลิตปาล์มเพื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน การผลิตอ้อยสำหรับโรงงานน้ำตาล เป็นต้น แต่หากพิจารณาในแง่ของวิถีการดำเนินชีวิตจะพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดลำบาก เพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ปัญหาจากแมลงและศัตรูพืช ฯลฯ

ซึ่งการแก้หรือรับมือกับปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเกษตรกรมีองค์ความรู้และเข้าใจใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สจล. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงบุคลากรด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบันที่มีกว่า 40% ของประชากรวัยแรงงาน หรือประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งจะมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นได้ หากได้รับการส่งเสริมความรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างจริงจัง

ศ.ดร.สุชัยวีร์กล่าวว่า ดังนั้น สจล. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” สำหรับประชาชนทั่วไป และหลักสูตร “ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่” สำหรับปริญญาตรี เพื่อผลิตคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเกษตรอย่างมีความรู้ความเข้าใจ การฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าอบรมต้องมาอยู่ในพื้นที่แบบเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ของ สจล. วิทยาลัยชุมชนพระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณ

“ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการทางเกษตรกรรมแบบครบวงจร โดยผู้ผ่านการอบรมทั้งสองหลักสูตรจะได้รับแจกที่ดินจาก ส.ป.ก. คนละ 3-5 ไร่ ตามเงื่อนไข เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชนต่อไป” ศ.ดร.สุชัยวีร์กล่าว



15 กันยายน 2558 หน้า 13 (1)

‘กระทรวงเกษตรและสหกรณ์’ ในยุค คสช.

รายงานพิเศษ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่อังคารที่ 1 กันยายน 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้เสนอให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายชวลิต ชูขจร ที่โยกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเสนอนายธนพร ศรียากุล หัวหน้าพรรคคนธรรมดา แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การแต่งตั้งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เพียง 1 ปี ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีเพียง 1 ปี 2 เดือน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงและไม่ได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงที่ตนเองสังกัดอยู่นับว่าบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าใครในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดในระบบราชการไทย

ผมรับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 35 ปี ตั้งแต่ปี 2509 จนถึงปี 2544 (แต่ได้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544) ช่วงระยะเวลา 35 ปี ได้ทำงานผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความสุข ความทุกข์ ความล้มเหลว ความสำเร็จมาพอสมควร จึงใคร่ขอเสนอความคิดเห็นบางประการต่อประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนถึงวันที่ 2 กันยายน 2558

1.1 เมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นจากผู้อำนวยการกอง รองอธิบดี และรองปลัดกระทรวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-2544 รวม 21 ปี ผมได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการ หรือ ในฐานะที่ปรึกษาจำนวนถึง 12 ท่าน

ท่านรัฐมนตรีเหล่านี้ที่มาจากการปฏิบัติหรือจากนักการเมืองที่มาจากระบบเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะข้าราชการในตำแหน่งอธิบดี รองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงถึงในบางครั้งบางคราวจะมีข่าวเรื่องการวิ่งเต้น การเอาพรรคพวกของตนเองมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญเหล่านี้ก็มีอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังยึดถือระบบคุณธรรม เช่น ความอาวุโส ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และความเป็นลูกหม้อของหน่วยงานนั้น ๆ มาเป็นหลักในการพิจารณา การย้าย การแต่งตั้งข้าราชการจากกรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดี หรืออธิบดีในอีกกรมหนึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก และแต่ละครั้งหากเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในมวลหมู่ข้าราชการและสื่อมวลชนกันอย่างกว้างขวาง ท่านรัฐมนตรีจึงค่อนข้างมีความระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

1.2 หลังปี 2544 สมัยที่คุณทักษิณ ชินวัตร มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านได้นำระบบ FAST TRACK มาใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยอ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ภายใต้ตรรกะที่ว่านักบริหารที่มีความสามารถจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ ระบบการแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมา ระบบคุณธรรมถูกละเลย เกิดผลกระทบในวงกว้าง การย้ายข้ามกระทรวงก็เกิดขึ้น ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องเป็นพรรคพวก เป็นญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมโรงเรียน ของผู้มีอำนาจ รวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นไปทั่วในระบบราชการไทย

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2547 ได้แต่งตั้งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการ และในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเกิดขึ้น ที่พูดกันว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย คือ โครงการรับจำนำลำไยอบแห้ง ที่ ป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลความผิดสำหรับข้าราชการประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งชะตากรรมของบุคคลเหล่านี้คงจะปรากฏให้เห็นในอีกไม่นาน เหมือนกับคดีทุจริตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โครงการรับจำนำลำไยเป็นโครงการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความอับอายที่สุดโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้น

ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น่าเสียดายว่าโครงการนี้ไม่สามารถเอาผิดนักการเมืองได้

ประเด็นที่ 2 คุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานของผู้ที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่

2.1 คุณสมบัติด้านการศึกษา จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปริญญาเอก Conservation Biology (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) University of Minnesota สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาจะอยู่ในกรอบของวิชาชีพด้านป่าไม้ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้จบปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพทางการเกษตร เช่น พืช ประมง ปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจเกษตรในระดับปริญญาเอกมากมายหลายท่านได้รับทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ จврวิบูลาต่างประเทศ ทุน ก.พ. หรือได้รับทุนอานันทมหิดล เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งท่านเหล่านี้มีคุณสมบัติการศึกษาไม่ด้อยกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน

2.2 ประสบการณ์ด้านการทำงาน ปลัดกระทรวงคนนี้ทำงานอยู่ในกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาโดยตลอด ประสบการณ์ทางด้านการทำงานจึงมีความจำกัดที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงสุดของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการกิจหลากหลายมากมาย ทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน เศรษฐศาสตร์เกษตร การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ สุขอนามัยพืชและสัตว์ หน่วยงานที่ประจำอยู่ต่างประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีความเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ตาม แต่ในระยะเวลาอันสั้นตาม Road Map ของ คสช. ที่ต้องการขับเคลื่อนและการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมในทันที จะกลายเป็นอุปสรรคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และปลัดกระทรวงคนนี้ ก็มีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย พรรคกิจสังคม และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นหัวหน้าพรรค น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ



15 กันยายน 2558 หน้า 13 (2)

การเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ เพียง 1 ปี กับ 2 เดือน ไม่สามารถชี้ให้เห็นเด่นชัดว่า ปลัดกระทรวงคนนี้ได้สร้างผลงานที่ดีเด่นอะไรให้กรมป่าไม้บ้าง นอกจากการทรงกิ่งผืนป่า ตั้งหน่วยพิทักษ์ไพร และไปยึดพื้นที่สวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโค่นต้นยางพาราทิ้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาป่าล้มล้มหาย ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการกับข้าราชการกรมป่าไม้ที่ได้ปล่อยปะละเลยให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นของรัฐมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเป็นปัญหาระดับชาติ ท่านได้ทำบ้างหรือเปล่า หรือกระทำการแต่กับประชาชนเพียงอย่างเดียว

ประเด็นที่ 3 ปัญหาของภาคเกษตรไทย
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยคสช. จนถึงปัจจุบัน ภาคการเกษตรมีปัญหามากมาย ราคาสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสินค้าประมงและปศุสัตว์ เจอปัญหาทั้งราคาตกต่ำ เจอปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง การส่งออกลดลง เจอมาตรการส่งออกที่ไม่ใช่เป็นมาตรการทางภาษี (NTB) พื้นที่เกษตรกรรมเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความเดือดร้อนนี้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการดูแลและการให้ความสำคัญจากรัฐบาลน้อยมาก สัดส่วนงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่องบประมาณรายจ่ายแผ่นดินในแต่ละปีลดลงมาทุกปี จากที่สัดส่วนงบประมาณสมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ปัจจุบันลดเหลือประมาณร้อยละ 3.5 การแก้ปัญหาของเกษตรกรของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา จนถึงรัฐบาลยุค คสช. ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การแก้ไขปัญหาราคาข้าว ราคายางพารา ราคาปาล์มน้ำมัน จ่ายเงินสดให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้ โดยคำนวณจากพื้นที่การเพาะปลูก และเงินสดที่จ่ายต่อไร่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะได้รับเงินสดประมาณรายละ 15,000 บาท ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ช่างยังมีชาวกรทงูริคจาก



โครงการรับซื้อขายพาราตามนโยบายมูลนิธิกั้นชน และยังมี การอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันปาล์มถึงสำเร็จรูปอีก 50,000 ตัน ทำให้มีผลกระทบต่อราคาผลปาล์มสดมาจนถึงปัจจุบัน

ปัญหาภาคการเกษตรจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการปรับโครงสร้าง

ประเด็นที่ 4 ความจริงที่รัฐมนตรีที่มาจากการทหารมาในสถานการณ์พิเศษ น่าจะใช้ระบบของทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ยึดหลักอาวุโส ความรู้ความสามารถ สายงานบังคับบัญชา ไม่ข้ามสายงาน เช่น ทหารเรือไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือหรือทหารอากาศ หรือทหารอากาศไม่มีโอกาสเป็นผู้บัญชาการทหารเรือหรือทหารบก หากท่านใช้ระบบนี้มาบริหารจัดการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านจะได้รับการยกย่องสรรเสริญและ

เป็นที่ยอมรับของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้เสียผลประโยชน์ ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีสามารถจะสรรหาข้าราชการในระดับ 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะใช้อธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีอาวุโส มีคุณสมบัติตามที่ท่านปรารถนาได้ไม่แพ้หรืออาจจะดีกว่าอธิบดีกรมป่าไม้คนนี้ และสำคัญที่สุดคือการเป็นลูกหม้อ รู้เรื่องภารกิจและงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเป็นผู้คิด ผู้ทำงาน ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการพลเรือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจะสนองนโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติ ตามที่ท่านรัฐมนตรีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งในเรื่องการทำงาน และความรู้สึก

สมัยที่ พลเอก จักรชัย สวัสดิ์ยะ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลักษณะงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความแตกต่างกันอยู่อย่างสิ้นเชิง เพราะกระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบเรื่องการตลาด การค้าระหว่างประเทศ การควบคุมราคาสินค้า อุปโภคและบริโภค ดูแลเรื่องเงินเพื่อ และส่วนใหญ่จะทำงานกับภาคเอกชน ผู้ส่งออก มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ การจัด Road Show การจัดแสดงสินค้า โดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรกับผู้บริโภค และการแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถล้มตาอาปากได้

แต่การทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านทำงานกับคนยากจนที่มีปัญหาเกือบทุกด้าน เป็นผู้ด้อยโอกาส ด้อยการศึกษา ฐานะยากจน ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดราคาจากการจำหน่ายผลผลิตผลการเกษตรทุกรูปแบบ รวมทั้งเจอสถานะความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศ น้ำท่วม ฝนแล้ง โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านมีทัศนคติและมุมมองต่อภาคการเกษตรอย่างไร เพราะที่ผมได้ติดตามนโยบายของท่านนโยบายที่สำคัญ

ประการหนึ่งคือ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้าที่ท่านต้องการให้เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก หรือนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านจะนำนโยบายที่มีมาขับเคลื่อนให้เกิดผลทางปฏิบัติตามที่เคยกำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำเนินการก่อนหน้า จากข้อเสนอของ กรอ. อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อมาอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติ ผมไม่คิดว่าท่านจะทำได้สำเร็จ เพราะการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด โดยการขยายพื้นที่จะไม่เป็นไปตามตรรกะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า

“การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวจะปลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนา หันมาปลูกพืชไร่เศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทต่อไปและเชื่อว่ากรมเพิ่มปริมาณพื้นที่เพาะปลูกนั้น จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบอาเซียนได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต”

สำหรับท่านปลัดกระทรวงคนใหม่ที่เคยถ่ายภาพออกข่าวประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ ในการโค่นต้นยางพาราทิ้งจนมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้ที่เห็นผู้ทรงกิ่งผืนป่าให้กลับมาเป็นของรัฐ ท่านยังจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่ ผมมีความเชื่ออีกไม่นานมีอบสวนปาล์มน้ำมัน มีอบสวนยางพารา มีอบข้าว มีอบมันสำปะหลัง และมีอบอื่นๆ คงทยอยเดินตามท่าน และวันนั้นท่านจะรู้ว่าท่านเคยชักกฎหมาย ใช้อำนาจรัฐเพียงฝ่ายเดียวเหมือนสมัยที่ท่านอยู่กรมป่าไม้ จะไม่สามารถชักกฎหมายกับเกษตรกรเหล่านี้ได้

ประเด็นที่ 5 ความจริง คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ รัฐบาลควรจะให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะท่านจะได้พิชิตสูงในการแก้ปัญหาอุทยานแห่งชาติ แก้ปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกและทำลายมาเป็นเวลานานให้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านมีชื่อเสียงจากการประชาสัมพันธ์ ท่านยังไม่ได้แสดงความ



15 กันยายน 2558 หน้า 13 (3)

งานให้เป็นที่ประจักษ์ เพราะท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้เพียง 1 ปี 2 เดือน แต่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ทุกวันจากการโค่นต้นยางพารา ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายประมาณเกือบ 4 ล้านไร่ จึงเป็นที่น่าเสียดายแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องสูญเสียบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงไป

ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะอธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ควรจะต้องทบทวนตรวจสอบการทำงานของท่านทั้งหลายเสียที่ว่า ทำไมพวกท่านไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียวที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาจากท่านรัฐมนตรี ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งๆ ที่หลายคนดำรงตำแหน่งระดับ 10 เป็นอธิบดีมาหลายกรมเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นรองปลัดกระทรวง กำกับดูแลงานหลายหน่วยงานเป็นระยะเวลาหลายปี แต่กลับถูกละเลยจนทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อธิบดีที่มีอายุในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี 2 เดือน เพียงกรมเดียวข้ามหัวมาเป็นผู้บังคับบัญชาท่านทั้งหลาย

ประเด็นสุดท้าย สมัยที่คุณเป็ดพิงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกือบ 1 ปี การแต่งตั้งที่ปรึกษาของท่านเป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลาย ทำให้ท่านไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่าที่ควร

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงข้ามหัวคนนี้ ทำให้ผมคิดถึง ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตรักษาการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ท่านได้โกนหัวประท้วงการที่อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2547

สวัสดิ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนันต์ ดาโลดม

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 - 20 กันยายน 2558 หน้า 1, 9

TFEX ยืนยันความพร้อม ซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ■ ชาวสวนได้ใช้อิงราคาและลดเสี่ยง

ดร.รินใจ ขาครพิพัฒน์ ผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) ประกาศพร้อมเปิดตลาดให้ซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า “RSS3 Futures” ทันทีที่กฎหมายประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในไตรมาส 4/2558 นี้ เชื่อจะมีนักลงทุนที่หลากหลายให้ความสนใจเข้ามาซื้อขายกัน คิดว่ามีสภาพคล่อง ทั้งในกลุ่มนักลงทุน พ่อค้ายางคนไทย และนักลงทุนต่างชาติ และตลาดนี้จะเกิดเนื่องจากให้เวลาการซื้อขายที่ยาวนานขึ้นโยไม่มีพักกลางวันรับกับตลาดโคคอมและจีนที่ยังเปิดตลาดอยู่

ดร.รินใจ ขาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) หรือ TFEX กล่าวกับ “ดอกเบี๋ยธุรกิจ” ว่า หลังจากที่ได้ผ่านกฎหมายให้ยุบ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ AFET และมาควบเข้ากับตลาด TFEX เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการประกาศในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๓๖๖/๒๕๕๘ ซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลอย่างเป็นทางการ TFEX ก็พร้อมจะเปิดเพิ่มเติม ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตัวแรกทันที โดยเพิ่มเติมที่ ยางพารา เป็นสินค้าแรก ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ซื้อขายสัญญายางแผ่นรมควันชั้น 3 หรือ RSS3 Futures ซึ่งคาดว่าจะเปิดไตรมาสที่ 4/2558 นี้

สำหรับในแง่ของความพร้อมนั้น ทางตลาด TFEX ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการซื้อขาย การปรับเกณฑ์ต่างๆ กับนายหน้าซื้อขายหรือโบรกเกอร์ ซึ่งนอกจากจะมีโบรกเกอร์ของตลาด TFEX ที่พร้อมรองรับการซื้อขายแล้ว ยังมีโบรกเกอร์จากตลาด AFET เดิม 3 รายที่จะมาเป็นสมาชิก TFEX และพร้อมทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขาย RSS3 Futures

อ่านต่อหน้า 9

TFEX

ได้แก่ บริษัทอินฟินิตีส์เวลท์ บริษัททีเอสพีเวอร์ซ และบริษัท อะโกรเอนเตอร์ไพรซ์

“เราได้มีการทดสอบระบบการซื้อขายระหว่างตลาดกับโบรกเกอร์กันแล้ว เรียกว่าเราพร้อมเปิดให้ซื้อขายทันที รอเพียงกฎหมายเท่านั้น เราเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยเริ่มที่ยางพาราก่อนเป็นการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี”

ดร.รินใจ กล่าวอีกว่า หลังจากย้ายการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามาที่ TFEX แล้ว จะทำให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีความคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน โดยเฉพาะสินค้าตัวแรกที่จะเริ่มให้ซื้อขายคือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 นั้นเป็นเพราะ ปัจจุบัน ฐานลูกค้านักลงทุนของ TFEX ในปัจจุบันมีความกว้างขวางกว่า ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศก็จะเข้าถึงสินค้าลงทุนได้มากขึ้นผ่าน TFEX ด้วย ซึ่งเท่ากับจะมีปริมาณในตลาดเพิ่มขึ้นแน่นอน ดังนั้นจึงเชื่อว่าตลาดจะไม่ซบเซาอย่างที่เห็นปัญหามาก่อนครั้งที่ซื้อขายในตลาด AFET

“ทาง TFEX เราได้มีการสำรวจ พูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศ มีการสำรวจสอบถามมาก นับตั้งแต่มีโจทย์มาว่าจะให้รวบรวมสินค้าในตลาด AFET มาไว้ที่ TFEX ปรากฏว่าได้รับความสนใจมาก ขณะที่ปริมาณไม่น้อยที่เป็นฝ่ายถามเข้ามาด้วยความสนใจเมื่อได้ยินข่าว นอกจากนี้เรายังได้มีการปรับหน้าตาของสินค้าคือสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 หรือ RSS3 Futures ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ตอบโจทย์ลูกค้านักลงทุนได้มากขึ้นแน่นอน ที่สำคัญ เช่น การปรับเวลาการซื้อขาย ซึ่งก่อนนี้เคยซื้อขายแค่ครึ่งวัน ก็ยาวขึ้น เป็นซื้อขายตั้งแต่

9.15 น.ถึง 16.55 น. โดยซื้อขายต่อเนื่องไม่มีพักกลางวันด้วย ทำให้นักลงทุนที่ซื้อขายยางในตลาด TFEX ไม่เสียเปรียบเสียโอกาสเพราะตลาดโคคอมของญี่ปุ่น และตลาดของจีนยังเปิดซื้อขายกันอยู่ ก็จะทำให้ราคาซื้อขายไม่คลาดเคลื่อนมากด้วย”

สำหรับเรื่องของความหวังสำหรับชาวสวนยาง ที่ว่า หากตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันล่วงหน้ามีความคึกคักมากขึ้น จะได้รับผลดีในแง่ของการกำหนดราคาซื้อขายด้วย โดยตลาดจะมีความคึกคักกันมากขึ้น และชาวสวนสามารถนำราคาซื้อขายใน TFEX ไปใช้ในการเป็นราคาอ้างอิงที่ดีมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องขึ้นมีคนซื้อขายมากขึ้น(AFET มีการซื้อขายน้อยราย ทำให้ราคาที่ใช้อ้างอิงไม่ตึง)

“หน้าที่ของตลาดล่วงหน้าคือ ทำให้ราคาเป็นราคาอ้างอิงที่คนซื้อขายในตลาดจริงมาใช้เป็นราคาอ้างอิงได้ ซึ่งตลาดนี้มีสภาพคล่องมีคนซื้อขายมากราคาอ้างอิงก็จะดีกว่าเดิม ตามสโลแกนของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ว่า **รู้ราคา รู้ราคา รู้ราคา ลดความเสี่ยง**” ดร.รินใจกล่าว ●

15 กันยายน 2558 หน้า 2 (1)

‘บิ๊กตุ๋-สมคิด’ คิกออฟ ฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้า



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

หมายเหตุ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงระหว่างเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ” และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว ที่ฮอลล์ 9 อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ และหัวหน้า คสช.

วันนี้เป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย แต่อยากให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อยบ้าง เพราะเราเป็นผู้มีรายได้น้อยมาตั้งแต่ผมยังเด็ก

คำว่าประเทศก็คือดินแดน บวกกับคน เมื่อมีความสุขก็กลายเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ ซื่อนี้มีมานานแล้ว วันเน็มาจับคำสั่งจากทุกคน มีปัญหาอะไรก็บอกมา ทราบดีว่าผู้มีรายได้น้อยมีปัญหาหลายอย่าง แต่สิ่งแรกคือ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทุกคนก็เห็นด้วยกับผม ไม่ต้องกลัวผม มีแต่ผมที่จะกลัวท่านมากกว่า คือกลัวว่าจะทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้

ผมไม่ได้ต้องการอะไรเลย ในการเข้ามาทำงานเกือบ 2 ปี ก็ทำให้บ้านเมืองสงบได้แบบนี้ ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่ง ก็สบายใจขึ้น แต่จะสบายใจกว่านี้ คือจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีเงินใช้อย่างพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เท่าที่ผมทราบในหลวงทรงห่วงใยประชาชนทุกคน วันนี้ยังมีปัญหาเรื่องเกษตรกร รัฐบาลมีศูนย์เกษตรกรชุมชน 800 กว่าแห่งทั่วประเทศ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ก็มีให้ไปไม่รู้เท่าไรแล้ว อยู่ได้วันนี้ก็บุญแล้ว ใช้วิธีการชะลอหนี้ให้กับเกษตรกร แต่มันคือเครื่องมือของรัฐบาลที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

ถ้าวันนี้ทำการเกษตรไม่ได้ผล ให้ไปบอกกับศูนย์เกษตรกรชุมชนที่มีอยู่เพื่อขอคำปรึกษา ชาวบ้าน 50 เปอร์เซ็นต์ที่ทำตามที่ศูนย์แนะนำไป สามารถอยู่ได้ แต่อีก 50 เปอร์เซ็นต์ รอนโยบายรัฐบาล แบบนั้นไปกันไม่ได้ เพราะปัญหาเยอะผูกพันสิ่งยุ่งงัง วันนี้รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่ ถ้าเราไม่ไปเสียเงินตรงนั้นไว้ วันนี้องมีเงินมาทำให้เราเข้มแข็งได้มากกว่านี้ ฉะนั้นวันนี้ต้องไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ในวันข้างหน้า

รัฐบาลกำลังดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อน เราทำสิ่งมีโครงการจัดหาที่ดินให้ ถ้าได้ไปก็

15 กันยายน 2558 หน้า 2 (2)

ห้ามขายต่อ ที่ผ่านมามีใครซื้อไปต้องเอามาคืน

สำหรับกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง เดิมมีอยู่แล้วและรัฐบาลก็เห็นความสามารถในการบริหารกองทุนให้เข้มแข็ง จึงหาเงินไปให้ ท่านจะต้องนำเงินไปทำประโยชน์สูงสุด ถ้าเข้มแข็งขึ้นก็หาใส่กลับเข้าไปอีก ไม่ใช่ใส่ไปแล้วหาย

เราต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากภายในออกไปทุกอย่างต้องมาด้วยใจ เกิดที่ใจอยากจะทำ อย่าให้ต้องบังคับ คนไทยส่วนใหญ่มักเสียดอำนาจทำอะไรก็แล้วแต่ต้องสั่ง ทำไม่เราไม่รู้จักร่วมมือกัน ไม่ใช่ไม่มีเงินแล้วทำอะไรไม่ได้เลย ทุกคนต้องกลับไปสู่การมีน้ำใจซึ่งกันและกัน โอบอ้อมอารี

วันนี้แข่งขันกันมากขึ้น หัวจิตหัวใจต้องไปสู้กับความลำบาก จนทำให้ล้มเพื่อนเราไป ล้มคนอื่นไป ถ้าเมื่อไรรัฐบาลทำให้ท่านแข็งแรงขึ้น เพื่อนฝูงก็เอื้อเฟื้อ ก็จะยกระดับประเทศ คนกว่า 40 ล้านคนเป็นเกษตรกร เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศผลิตข้าว ผลิตพืชต่างๆ แต่ต้องถามว่าพอเพียงหรือไม่ ต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ไปดูว่าการผลิตข้าวพอเพียงหรือไม่ หากปลูกเยอะเกินไปราคาก็จะตก ควรปลูกข้าวที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ วันนั้นราคาตกเกือบทั่วโลก เพราะเพื่อนบ้านเราก็ปลูกข้าว ปลูกยางพาราแข่งกันหมดต้องเปลี่ยนมาเพิ่มมูลค่า ดูพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปจะได้ไม่ลำบาก

วันนี้เรามีพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ชยะ ถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็ไม่ทำทางได้ทำ อยากให้ไปคิดว่าจะร่วมมือกันอย่างไร รัฐบาลมีความจริงใจกับท่านทุกอย่าง ไม่เคยถือประโยชน์กับใคร ไม่รู้จักใครสักคน ถ้ารู้จักใครเยอะๆ คงไม่ต้องมายินตรงนี้หรอก และไม่เคยมืดอะไรจากใคร ผมมาด้วยใจ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะอยากให้ทุกคนอยู่ดีกินดี ลูกหลานมีเงินเรียนหนังสือ

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ เรามีปัญหาพอสมควร ไม่เคยคิดว่าจะมีขนาดนี้ เพราะที่ผ่านมามีการทำมาหลายอย่าง แต่ไม่ยั่งยืนสักอย่าง เราต้องไปดูเรื่องแหล่งน้ำ ที่ดินทำกินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ปัญหาไม่ใช่แค่เขตชลประทาน แต่มีปัญหาน้ำทั้งหมด เราต้องเร่งทำ ขุดน้ำบาดาลเพื่อใช้ดูกลทน้ำ ต้องเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยงจากอากาศเปลี่ยนแปลง

เรื่องเร่งด่วนคือต้องหาพลังงานมาเพิ่มเติม ดูพื้นที่ไหนเหมาะสม ไม่ใช่ออกมาด้านกันหมดแล้วมันไปไม่ได้สักอย่าง จะอยู่กันอย่างไรให้เขามาลงทุน จะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ต้องมีพลังงานให้เขา ไม่ใช่การส่งเสริมขายทุน แต่เราจะได้ประโยชน์จากเขา

สำหรับโครงการบ้านยั่งยืนมีการดำเนินการ 240 โครงการทั่วประเทศ 14,000 ยูนิต แต่ยังมีน้อยอยู่ ต้องการให้คนมีที่อยู่อาศัยที่ราคาถูกลง ราคา 3-4 แสนบาท และผ่อนถูกลงได้ไหม ให้ดำเนินการอยู่ จะได้อยู่แบบเดิมไม่ได้ เพราะปัญหาบ้านเราคือชนบท คนไทยโบราณมีที่อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้น วันหน้าอยากให้เป็นบ้านที่อยู่อายุยืนกัน เหลือที่ทำการ วันนั้นเราอยากเห็นพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้อง เพื่อนฝูงเพื่อนคุยกัน เลิกทะเลาะเห็นต่างกันเสียที

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

นโยบายมีแนวโน้มนโยบายมุ่งกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานั่นเองระบบ และเกิดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวต่อไปได้ จึงเกิดเป็น “มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ” ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของมาตรการดังต่อไปนี้

1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย การให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดขึ้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ออกเงินรีไฟแนนซ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุน

กำหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 30,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันกำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาพิเศษให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อกับกองทุนระยะเวลา 7 ปีนับจากวันลงนามในมติกรมสัญญา และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดให้กองทุนให้สินเชื่อเชื่อมกับสมาชิกกองทุน โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
ปีที่ 3-7 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี

โดย สทบ. ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ ขณะนี้มีกองทุนยื่นความประสงค์ขอเข้าโครงการนี้กว่า 10,000 กองทุน

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดที่ได้

รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอ โดยมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตำบล

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก โดยจัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท (จำนวน 7,255 ตำบล คิดเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท) และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อดำเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงาน หรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัดในลักษณะต่างๆ อาทิ

(1) โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งชยะ เป็นต้น

(2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชใหม่ที่มีตลาดรองรับ การเปลี่ยนอาชีพ การสร้างฝาย และการปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น

(3) โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น

3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จัดทำแผนการดำเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท และต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(2) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กนี้ โดยเฉพาะรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558

15 กันยายน 2558 หน้า 18

เจาะลึก RSS3 ว่าที่สินค้าใหม่ TFEX



Sanya Harnpatanakitpanich
Marketing@E-Trading Department
GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD.
TEL. (66 2) 672-5883
E-mail : sanya@globlex.co.th

ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น กำเนิดแถวอเมริกาใต้ กลุ่มลุ่มน้ำเมซอน โดยมีศูนย์กลางการซื้อขายอยู่ที่เมือง "พารา" จึงถูกเรียกว่า Para Rubber หรือ ยางพารา นั้นเอง เริ่มเข้ามาในเอเชียโดยอังกฤษนำเข้ามาปลูกที่ศรีลังกา ก่อนที่มาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดตรัง ในสมัย 110 กว่าปีที่แล้วโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง และเริ่มถูกนำไปปลูกตามภาค ตะวันออก ก่อนไม่กี่ปีมานี้เริ่มนิยมเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ รายใหญ่สุดในโลกมากกว่า 20 ปีต่อเนื่อง โดยมีวัตถุดิบยางหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางผสม ฯลฯ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้ยางมากก็จะเป็นพวก อุตสาหกรรมรถยนต์ ยางมือ ยาง ยางพาราเคา เส้นยางยืด ซึ่งประเทศผู้นำเข้าหรือที่ใช้ยางเยอะๆก็จะเป็น จีน อินเดีย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น พอพูดถึงปริมาณยางที่จะถูกใช้ เรามักจะไฟท์สไปที่ตัวเลขการผลิตรถยนต์ใหม่ๆ ซึ่งจริงๆแล้วความ

ต้องการใช้ยางของตลาดรถเก่านั้นมีขนาดใหญ่กว่ามาก ลัดส่วนความต้องการใช้ยางจากตลาดรถเก่านั้นเทียบกับการใช้ยางของตลาดรถยนต์ใหม่นั้นอยู่ที่ 94 ต่อ 6 เลยกี่เดียว เพราะฉะนั้น ถึงแม้ตัวเลขจำนวนรถใหม่ที่ถูกผลิตทั่วโลกจะมีจำนวนมากขึ้นทุกปี แต่ราคายางกลับปรับลดลงสวนทางมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่นราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลง ส่งผลให้ยางสังเคราะห์ที่ผลิตจากน้ำมันเป็นหลักปรับลงไปด้วย ก็ดึงราคายางธรรมชาติให้ปรับลงไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกก็ยังประปราย ผู้ใช้ยางเยอะอย่างประเทศจีนก็มีการเติบโตที่ชะลอตัวลง

ถึงแม้ราคายางโลกยังไม่กลับตัวเป็นขาขึ้น แต่ การนำฟิวเจอร์สราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) มาให้ซื้อขายนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างโดยตรง เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง หรือบริษัทนำเข้าส่งออกยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางผันผวน ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ก็สามารถบริหารความเสี่ยงจาก RSS3 Futures ได้แน่นอน ก่อนหน้านี้เรามีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือ AFET ที่เคยนำสินค้าตัวนี้มาให้ซื้อขายในรูปแบบฟิวเจอร์สอยู่แล้ว เพียงแต่อาจไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเนื่องจากฐานนักลงทุนในตลาด AFET น้อยกว่าตลาดหุ้นและ TFEX มากพอสมควร แต่ คาดว่าหลังจาก RSS3 Futures เข้ามาเทรดในตลาด TFEX แล้ว จำนวนผู้ซื้อขายสินค้าฟิวเจอร์สยางแผ่นรมควันชั้น 3 น่าจะมีจำนวนและปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และน่าจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศที่เทรดอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สยางอื่นๆอย่างใน TOCOM, SHFE, SICOM หันมาเทรดฟิวเจอร์สยางในบ้านเรา แทน รายละเอียดสัญญา RSS3 เป็นอย่างไรนั้น สัปดาห์หน้าเรามาดูพร้อมๆกัน





ไทยจับมือมาเลย์-อินโดฯ เดินหน้าใช้ยางในประเทศเพิ่ม 10 % เพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรรายย่อย
พร้อมดึงกลุ่ม CLMV ร่วมเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติ ขยายแนวร่วมสร้างอำนาจต่อรอง - ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงผลการประชุมภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ครั้งที่ 25 หรือ The 25th Meeting of International Tripartite Rubber Council (ITRC) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ITRC ซึ่งมีประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมายขยายการใช้ยางพาราในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10 % จากเดิมที่มีการใช้ไม่เกิน 5 % โดยให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาส่งออก และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย โดยแนวทางขยายการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้ง 3 ประเทศเห็นตรงกันว่าสามารถใช้ยางพาราดอกแทนทดแทนยางมะตอยได้ ซึ่งจะมีความคงทนสูงกว่า ขณะเดียวกันยังสามารถใช้ยางพารูปื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนใช้ปูพื้นคอกสัตว์เพื่อกันสั่นได้ ขณะที่มาเลเซียได้กำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้ถุงมือยางที่ทำจากยางพารา โดยมีการศึกษามาตรฐานถุงมือยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย

"นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เร่งรัดการศึกษาวิจัยด้านคาร์บอนเครดิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละชนิด ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้สวนยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดคาร์บอนเครดิต จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังจะปล่อยให้ราคายางพาราเป็นไปตามกลไกของตลาดปกติ และทั้ง 3 ประเทศยังมอบหมายให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดยางพาราในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในปี 2559 และเป็นตลาดสำหรับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง" นายสมชาย กล่าว

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ITRC ครั้งนี้ ยังได้หารือกับผู้แทนของกัมพูชา และเวียดนามซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางเป็นจำนวนมากและมีความพร้อม ให้เข้าร่วมเป็นภาคีผู้ผลิตยางพาราด้วย ขณะที่ สปป.ลาว และเมียนมาร์ อยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมภาคีเช่นกัน ซึ่งคาดว่า การผนึกกำลังของประเทศผู้ผลิตยางพาราครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า และเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพารารายย่อยให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นในอนาคต



สจล. รุกเปิดโครงการปั้น “ผู้นำเกษตรกรยุคใหม่” พร้อมป๋กรงวิทยาเขตชุมพรฯ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ในปี ค.ศ. 2021

- ThaiPR.net 11 ก.ย. 2558

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รุกเปิดโครงการปั้น "ผู้นำ
เกษตรกรรุ่นใหม่" จับมือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แจกที่ดิน 3- 5 ไร่
ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ได้ไปประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง
ครอบครัว และเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชนต่อไป สำหรับการฝึกอบรมจะใช้เวลา 6 เดือน และ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมาอยู่ในพื้นที่แบบเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยึดหลักของเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ของ สจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการ
ทางเกษตรกรรมครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูป และการจำหน่าย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรแล้วจำนวน 20 คน อย่างไรก็ตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่
เป็นเพียงหนึ่งในความสำเร็จของ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่มุ่งพัฒนาวิจัยภายใต้
แนวคิด "The Master of Innovation: เจ้าแห่งนวัตกรรม"ตามกรอบของการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตร ด้านอาหาร และด้านพลังงานทางเลือก ตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาสถาบันสู่การเป็น สถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ในปี 2564 สำหรับนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2329-8111 และวิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7750-6410 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmitl.ac.th



- 2 -

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ด้วยปัจจัยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ภาคการเกษตรจึงมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หากมองในแง่ของการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางเกษตรอย่างหลากหลาย อาทิ การผลิตยางพาราเพื่อป้อนอุตสาหกรรมยาง การผลิตปาล์มเพื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน การผลิตอ้อยสำหรับโรงงานน้ำตาล หรือแม้แต่การผลิตพืชผักผลไม้ แต่หากพิจารณาในแง่ของวิถีการดำเนินชีวิตจะพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ หรือโดนกดราคา ปัญหาจากแมลงและศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งการแก้หรือรับมือกับปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อเกษตรกรมีองค์ความรู้ และเข้าใจใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย สจล.ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงบุคลากรด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบัน ที่มีกว่า 40% ของประชากรวัยแรงงาน หรือประมาณ 16 ล้านคนนั้น จะสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ หากได้รับการส่งเสริมความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างจริงจังดังนั้น สจล. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" สำหรับประชาชนทั่วไป และหลักสูตร "ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่" สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อผลิตคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเกษตรอย่างมีความรู้ความเข้าใจ สำหรับการฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าอบรมต้องมาอยู่ในพื้นที่แบบเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของ สจล.



- 3 -

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการทางเกษตรกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปและการจำหน่าย ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการอบรมทั้งสองหลักสูตรจะได้รับแจกที่ดินจาก ส.ป.ก. คนละ 3- 5 ไร่ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการปฏิบัติจริงไปประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว กลับไปเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชนต่อไป โดยปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้วจำนวน 20 คน นอกจากนี้ทางสถาบันก็ยังมี การเปิดตลาดชุมชนร่วมใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริโภครักเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยตลาดชุมชนร่วมใจจะเป็นช่องทางในการส่งต่อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคในทุกๆ วันเสาร์อย่างไรก็ดี โครงการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นเพียงหนึ่งในความสำเร็จของ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงการงานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของภาคใต้อันเป็นที่ราบ ทิวเขาติดทะเล และมีการดำเนินอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ ปาล์มน้ำมัน **ยางพารา** กาแฟ และธุรกิจผลิต-แปรรูป นอกจากนี้ ภาคใต้ก็ยังเป็นแหล่งพลังงานหลายชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโด่งดังไปทั่วโลก ตลอดจนเป็นภูมิภาคที่จะมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปีนี้ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 70% ของ



- 4 -

ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ สถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคใต้ ที่ต้องมีการวางรากฐานในการพัฒนาให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ได้ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันสู่การเป็น สถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ในปี 2564 โดยมุ่งวิจัยภายใต้แนวคิด "The Master of Innovation: เจ้าแห่งนวัตกรรม" ตามกรอบของการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตร ด้านอาหาร และด้านพลังงานทางเลือก

สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2329-8111 และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7750-6410 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmitl.ac.th



ราคาประมูลวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ยางแผ่นดิบ	44.09	↓ 1.13
ยางแผ่นรมควันชั้น3	46.26	(14/09/58)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	42.50	0.00
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน		

คาดการณ์ราคายางวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 คาดการณ์ราคายางวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้

จัดระเบียบผู้ประกอบการยาง เปิดลงทะเบียนแปลงขยายพันธุ์เพื่อการค้าทั่วประเทศ. (15/09/2558)

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า การแปรรูป และการตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้กองการยางดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย แปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่ แปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้าแปลงกิ่งตา และแปลงยางชำถุง ทั้งยังขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าหรือส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ ขณะเดียวกัน ยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายางโรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของเอกชน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กองการยางดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองพันธุ์ยางของภาค เอกชนที่ยื่นขอให้รับรองพันธุ์ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดีและตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ค้า และผู้ส่งออก นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตยางของประเทศ และสามารถปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการพัฒนาระบบ ตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและทำให้เกษตรกรสามารถขายยางในราคาที่เป็น ธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้

“จำนวนแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคายางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมี ผู้ประกอบการแปลงขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงขยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางชำถุง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ากับ กองการยางกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนที่จะพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรอง มาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

ที่มา : RYT9 (วันที่ 14 กันยายน 2558)

**ชาวสวนยาง-สวนปาล์มเมืองคอน นัดชุมนุม 15 ก.ย. (15/09/2558)**

ชาวสวนปาล์ม-สวนยางเมืองคอน นัดชุมนุมใหญ่ 15 ก.ย.นี้ เปลี่ยนสถานที่จากหน้าศาลากลาง เป็นหอประชุมเมืองคอนแทน ยื่นขออนุญาตตำรวจท้องที่แล้ว เกษตรกรย้ำ ยื่นรอกเอกสารหลักฐาน และรอกคำตอบจากรัฐเท่านั้น...

วันที่ 12 ก.ย. 58 ที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์ม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้าแจ้งกับ พ.ต.อ.ยุทธนา สุพรรณอาสาสน์ พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติราชการแทน ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อยื่นหนังสือขออนุญาต จัดการชุมนุม

ซึ่งมีข้อความว่า 'ด้วยปัจจุบันราคา ปาล์มน้ำมันและยางพารามีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก เป็นเหตุ ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์จะขอจัดการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และสวนยางพารา เพื่อเรียกร้อง ขอให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหาค่าปาล์มน้ำมันตกต่ำให้มีราคาสูง ขึ้น โดยจะนัดชุมนุม ในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.30-18.00 น. ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกชุมนุมจำนวน 500 คน มีผู้ติดต่อประสานงาน คือ นายสมพร ศรีเพชร ตำแหน่งนายกสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช'

ด้าน นายสัมพันธ์ กุ้ยแสง กรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึง กระทรวงพาณิชย์มีมติให้กรมการค้าภายใน ออกประกาศราคาแนะนำการรับซื้อผลปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มดิบ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 58 เป็นต้นไป โดยราคาแนะนำในการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันที่ 17% ให้รับซื้อในราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 3.20 บาท และให้เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ เพิ่ม กก. ละ 30 สตางค์ เช่น ผลปาล์มน้ำมันที่ 19% รับซื้อในราคา กก.ละ 3.80 บาท ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบให้รับซื้อที่ กก.ละ 20.30 บาท ว่า ยังดราม่าไม่เลิก วันนี้เกษตรกรชาวสวนปาล์มรอกเพียง หนังสือตอบรับกลับมายังสมาคมฯ เท่านั้น เราไม่สนใจภาพที่ออกมาทางสื่อ เกษตรกรชาวสวนปาล์มยังรอกเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงจะว่าอย่างไรก็ทำกันไป ใครหลอกใครเราไม่สน เราจะสอบถามแบบราชการ คือ ทำหนังสือส่ง รอกคำตอบเท่านั้น

?เรายังคงยื่นหยัดในมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้นจะมีการแถลงข่าวต่อ สื่อมวลชนถึง มาตรการต่อไป โดยคาดว่าในวันนั้นจะมีเกษตรกรจากทุกพื้นที่มาเข้าร่วมเกือบพันคนแน่นอน?

ถามต่อว่า วันที่ 15 กันยายน 2558 ที่มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มนัดหารือ จะเข้าร่วมหรือไม่ นายสัมพันธ์ ตอบว่า ?เรามั่นใจว่าเราเดินถูกทาง ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเกษตรกรล้วนๆ วันที่ 15 ก.ย. นี้ก็จะรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป?



ทั้งนี้ มีการส่งข้อความในโลกออนไลน์ทุกประเภท เพื่อให้ข้อความดังกล่าวทราบถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์มและสวนยางทั้งหมดให้มา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ข้อความระบุว่า ?ขออนุญาตประกาศชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวงค่าสัญญา กับรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รมต.ว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแม่ทัพภาคที่ 4 เรื่อง ผลปาล์มน้ำมันราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ชุมชุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันนครศรีธรรมราช และสหกรณ์สมาชิก เครือข่ายปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งข่าวเพื่อนัดหมายกันโดยเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นหอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อทวงถามความเป็นธรรม เพื่อทวงค่าสัญญา ให้รัฐบาลปฏิบัติ ตามกฎหมาย รับซื้อผลปาล์มน้ำมันตามราคาทีประกาศ 4.20 บาท จึงเรียนแจ้งเพื่อนเกษตรกรทุกท่านมาเพื่อรับทราบ เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป ขอภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้สัญจรไปมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย?

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 12 ก.ย. 2558 (14/09/58)

**ชาวพังงายึดอาชีพสานตะกร้าไม้ไผ่หารายได้ช่วงยางพาราราคาตกต่ำ(15/09/58)**

พังงา - ชาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หหาอาชีพเสริมช่วงยางพาราราคาตกต่ำ สานตะกร้าหวายภูมิปัญญาท้องถิ่นขาย สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ยอดสั่งทำตลอดทั้งเดือน มีรายได้เดือนละหลายพันบาท

จากปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่มีอาชีพกรีดยางพารามีรายได้ลดลง จนทำให้หลายครัวเรือนจำเป็นต้องหาอาชีพเสริมทำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ร่วมกลุ่มในญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านใช้เวลาช่วงฝนตก หรือช่วงที่ไม่ได้กรีดยางพารามาสานตะกร้าไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าไม้ไผ่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ตะกร้าหวายที่ทำก็จะมีอยู่หลายขนาด เป็นขนาดจั่ว ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดจัมโบ้ แต่ละขนาดก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป

นางปรีดา กรองแก้ว อายุ 64 ปี ชาวบ้านตำบลโคกเคียน ใช้เวลาว่างจากเย็บผ้ามาสานตะกร้าขาย เนื่องจากฝีมือดีประดิษฐ์ คุณภาพทนทานไม่หลุดง่าย ทำให้มีลูกค้ามาสั่งให้ทำเป็นจำนวนมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียง ตะกร้าที่คุณปรีดา ทำเป็นตะกร้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซี่เล็กๆ แล้วนำมาสานเป็นตะกร้ามีทั้งลายแดงโม ลายนกเป็รา สวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้า จนมีลูกค้าสั่งให้ทำจำนวนมาก ตะกร้าใบใหญ่จะขายอยู่ที่ราคา 400 บาท ใบเล็กจะขายในราคา 150 บาท ตะกร้าใบใหญ่จะใช้เวลา 4-5 วัน ส่วนใบเล็กใช้เวลา 2-3 วัน เดือนหนึ่งจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาท โดยตะกร้าของคุณปรีดา ลูกค้าจะนิยมนำตะกร้าใส่ของไปทำบุญที่วัดเนื่องจากไม่ใหญ่มาก แข็งแรงทนทาน และสวยงามอีกด้วย

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ (14/09/58)



เช็คบิลโกงยาง ภัทรชัยตั้งสอบสัญญาทาส 4.1แสนต้นเอื้อบริษัทจีน(15/09/58)

ขรก.เหี่ยวทุจริตหนาวอีก ปปท.จ่อขงโผเชือดลด3

เมื่อวันที่ 14 กันยายน มีรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องยางทั้งหมด เพื่อสอบถามความไม่ชอบมาพากล กรณีการทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศจีน โดยมีบริษัทไต้หวัน เป็นผู้ทำสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยทางตัวแทนองค์การสวนยาง (ออสย.) ได้ชี้แจงยืนยันว่าการทำสัญญาครั้งนี้ ไม่ใช่ดำเนินการรัฐต่อรัฐ แต่เป็นดำเนินการธุรกิจตามปกติของออสย. จึงไม่จำเป็นต้องผ่านการความเห็นชอบรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้สอบถามย้ำว่า ได้ทำสัญญาซื้อขายยางในสต็อกจำนวน 210,000 ตัน และยังมีสัญญาแบบท้ายอีก 200,000 ตัน จากโครงการมูลภัณฑ์กันชนเข้าซื้ออัตราตลาดไว้ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ควรจะถือว่าเป็นโครงการของรัฐ ซึ่งทาง ออสย. ไม่น่าจะดำเนินการได้โดยผลการ น่าจะขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี จึงเห็นว่าไม่น่าเข้าข่ายการทำธุรกิจของ ออสย.เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นจึงสั่งการให้ ออสย. นำสัญญาซื้อขายยางทั้งหมดไปหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ และส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้นำมาเสนอกลับมาภายในวันอังคารที่ 15 กันยายนนี้

พร้อมทั้ง ยังได้ให้มีการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในการซื้อขายยาง ที่จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัทมีการรับมอบยางเพียง 1.7 หมื่นตัน โดยให้มีการเสนอรายละเอียดว่าจะดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากบริษัทไต้หวัน ด้วยเพราะจากการประเมินความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาท จากที่ยางเสื่อมคุณภาพ และยังไม่นับรวมค่าเช่าโกดังอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ สั่งให้มีการแสดงรายละเอียด และตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าโกดังของ ออสย.4-5โกดัง ที่ใช้เงินไปกว่า 60 ล้านบาท ซึ่งออสย.อ้างว่า จำเป็นต้องเช่าโกดังใช้เก็บยางเพื่อนำมาคัดเลือกปรับปรุงคุณภาพยางก่อนส่งมอบให้บริษัทไต้หวัน และในเรื่องดังกล่าว พล.อ.ฉัตรชัย ได้ย้ำว่า ต้องรายงานภายใน 15 วัน และส่งรายงานระบายในสต็อกทุก 15 วันด้วย เพราะมีการใช้เงินจากโครงการมูลภัณฑ์กันชน ไปซื้อขายในราคาตลาดกว่า 6,000 ล้านบาท

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศออตช.) ว่า จะมีการส่งรายชื่อข้าราชการที่พัวพันการทุจริตล็อต 3 มาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการ ส่วนรายชื่อข้าราชการที่พัวพันการทุจริตล็อต 1 และ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

สำหรับกรณี นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และ นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบุลย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี ที่ยังมีการสอบสวนอยู่ แต่กลับมีคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการให้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเดิม แต่แม่เกษียณไปแล้ว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ยังมีอำนาจไต่สวนได้

ด้าน นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณารายชื่อข้าราชการพัวพันการทุจริต ล็อต3ว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป.ป.ท., ป.ป.ช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อว่ามีข้าราชการคนใดบ้าง ที่มีแนวโน้มว่า กระทำผิด แต่ยังไม่มีการลงโทษทางวินัยอีกบ้าง จะนำเข้าที่ประชุมศออตช.มี พล.อ.ไพบุลย์ คมฉายา รว.ยุติธรรม เป็นประธาน ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนส่งมายังรัฐบาลต่อไป

ที่มา แนวหน้า(15/09/58)

ภาวะยาง AFET: มีปริมาณซื้อขาย 83 สัญญา ราคาปรับตัวลดลง (15/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 20.91 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 83 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 14 สัญญา ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,194 สัญญา เพิ่มขึ้น 19 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 50.80 - 0

NOV 15 50.85 50.00 1

DEC 15 50.90 50.35 1

JAN 16 51.00 - 0

FEB 16 50.50 - 0

MAR 16 50.80 - 0

APR 16 51.30 50.40 81

รวม 83

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 14 กันยายน 2558)